

Số: /SNN-VP  
V/v tổ chức Tết Nguyên đán  
Tân Sửu năm 2021

Ninh Bình, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở

Thực hiện Chỉ thị số 152/CT-BNN-VP ngày 11/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và văn bản số 15/UBND-VP6 ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Để chủ động thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2021 và các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung được giao. Cụ thể:

- Tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, phong tục tập quán của địa phương; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội trong giờ làm việc; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

- Có kế hoạch phân công lãnh đạo, cán bộ trực trong những ngày nghỉ Tết đảm bảo các hoạt động được thông suốt; tổ chức kiểm tra, phòng chống cháy nổ trong cơ quan, khắc phục nguy cơ không để xảy ra cháy nổ; Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, các đơn vị, địa phương phải nhanh chóng đưa các hoạt động trong công việc trở lại bình thường; khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao, kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý các tình huống phát sinh không để công việc ùn tắc, trì trệ;

tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo chấp hành pháp luật và an toàn giao thông... Xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trong dịp Tết theo đúng quy định. Đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, các công trình công cộng; tổ chức làm vệ sinh cơ quan và treo cờ Tổ quốc trong những ngày Tết.

- Tập trung cao độ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động ứng phó với mọi tình huống dịch; tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài (*các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, trường hợp đi từ/qua vùng dịch trở về địa phương* - *Phối hợp với những đơn vị có liên quan, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin những trường hợp cá nhân từ nước ngoài về địa phương mà chưa thực hiện các biện pháp y tế theo đúng quy định*), ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh trái phép, đảm bảo xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Thực hiện nghiêm các yêu cầu trong phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là các biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác, thường xuyên rửa tay với xà phòng, hoặc dung dịch sát khuẩn, khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm bệnh như: chợ, siêu thị, trường học, ký túc xá, cơ sở sản xuất, bến tàu, xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh,... Chủ động ngăn chặn kịp thời các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

- Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ khác trong những ngày Tết. Tích cực vận động khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống tương thân, tương ái trợ giúp người nghèo, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, cơ nhỡ và những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà, ai ai cũng được đón Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

\* Một số nhiệm vụ cần tập trung:

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục chủ động phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau quả...đảm bảo đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và sau Tết Nguyên đán.

+ Chủ động theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai để biện pháp phòng, chống rét, dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng, bảo vệ phát triển sản xuất hiệu quả, kịp thời để không làm ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm.

+ Theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh, không để dịch tả lợn Châu phi bùng phát trở lại, có kế hoạch, giải pháp ổn định giá cả, cung cầu thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; chuẩn bị kế hoạch triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và các điều kiện sản xuất vụ Đông xuân năm 2021.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương, tổ chức triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2021 phù hợp với điều kiện thời tiết và thời gian; đồng thời tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chế biến nông sản, chăn nuôi; thực hiện tốt công tác kiểm dịch thú y, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, mang mầm bệnh trên địa bàn tỉnh. Duy trì nghiêm công tác trực, chủ động lấy đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021. Hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp chống rét và tổ chức gieo mạ, bảo vệ mạ, cấy lúa Xuân trong khung thời vụ tốt nhất.

*(Gửi kèm theo Chỉ thị số 152/CT-BNN-VP và công văn số 15/UBND-VP6)*

Trên đây là công văn triển khai thực hiện tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Ban biên tập TTTĐT Sở;
- Lưu: VT-VP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Văn Miên**